

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH

Kính thưa: - *Chủ tọa hội nghị,*
- *Các quý vị đại biểu,*
- *Toàn thể cử tri dự hội nghị hôm nay!*

Trước khi trình bày chương trình hành động của mình cho phép tôi gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa Hội nghị! Tôi xin giới thiệu:

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng.

Sinh ngày: 08/9/1973.

Quê quán: Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái.

Thường trú: Tổ 11, Phường Chiềng Lè, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Sông Mã.

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La, Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Tài chính. Học vị: Thạc sỹ quản lý kinh tế.

- Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận.

- Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại thành phố Sơn La sau khi tốt nghiệp PTTH và Trung cấp kinh tế tài chính, Đại học Tài chính kế toán; tháng 11/1993 tôi được tuyển dụng vào công tác tại Phòng Tài chính Thương nghiệp, UBND Thị xã Sơn La (*Nay là UBND Thành phố Sơn La*). Đến nay, tôi đã tham gia công tác được 28 năm.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tôi rất vinh dự được Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN; cơ quan nơi công tác và cử tri nơi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử tỉnh giới thiệu ứng cử tại các xã: Nậm Mẩn, Chiềng Sơ,, Yên Hưng, Mường Lâm, Đứa mòn, Chiềng En, Bó Sinh, Pú Bấu, Nậm Ty, Chiềng Phung.

Bản thân tôi xác định, được bầu là đại biểu HĐND tỉnh, đó là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng và nhân dân. Tôi luôn xác định đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Trách nhiệm của đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Trong thời gian qua cùng với các đồng chí Lãnh đạo của huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã, bản thân tôi luôn luôn cố gắng, khắc phục mọi khó khăn cùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển với tốc độ khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11,4%/năm; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực; giá trị gia tăng bình quân đầu người tăng từ 14,2 triệu đồng/người/năm 2016 lên 21 triệu đồng năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,42%/năm (năm 2015: 45,52%; năm 2020: 27,5%). ANCT, TTATXH cơ bản được giữ vững và ổn định. Các chính sách an sinh XH được chăm lo, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Phát huy tốt nội lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài; kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, xây dựng, đã đạt được mục tiêu "Sớm đưa Sông Mã ra khỏi tình trạng huyện khó khăn của tỉnh". Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng (trong 5 năm đã hoàn thành 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Khương, Chiềng Sơ, tăng 01 xã so với chỉ tiêu Đại hội)).

Tuy nhiên hiện nay huyện Sông Mã của chúng ta còn không ít khó khăn đó là: Huyện có diện tích tự nhiên rộng (163.992,3 ha) và số xã ĐBKK lớn nhất toàn tỉnh; Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH cũng như đời sống, sinh hoạt của nhân dân. chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, công tác quản lý và bảo vệ rừng còn hạn chế. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân còn hạn chế; Việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân còn hạn chế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định. Tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy còn diễn biến phức tạp. Đây là những vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm và cũng đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề đối với tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện.

Nếu được các cử tri tin tưởng và tín nhiệm bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian tới tôi sẽ tập trung quan tâm kiến nghị, giải quyết 4 nhóm vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, Thực hiện tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND - người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở nơi bầu cử ra mình; thay mặt Nhân dân để thực hiện quyền lực nhà nước trong HĐND; luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thứ hai, Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân tôi xác định cùng với lãnh đạo Huyện uỷ - UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, luôn gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ

trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để phổ biến, truyền đạt, tổ chức triển khai và vận động cử tri thực hiện có hiệu quả tốt, giành thời gian thích hợp dự các kỳ họp của HĐND các địa phương và tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND tỉnh; lắng nghe tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri nơi ứng cử để phản ánh đến HĐND tỉnh cũng như các cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

Thứ ba, Tích cực tham gia ý kiến đóng góp để quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Thứ tư, Tôi sẽ đóng góp tích cực khả năng của mình, cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã quyết nghị, trong đó tập trung vào lĩnh vực quan trọng: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của huyện về đất đai, tài nguyên, lao động và vị trí địa lý, đảm bảo phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của huyện Sông Mã. Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2030, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của huyện Sông Mã...

- *Đối với phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM:*

+ Rà soát, bổ sung kịp thời các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, tập trung khai thác các lợi thế nguồn lực tại địa phương như đất đai, lao động; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các HTX đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển cây, con chủ lực là thế mạnh của huyện (*như: Nhãn, ngô, ba ba gai, trâu, bò,...*), ổn định đầu ra và nâng cao giá trị hàng hóa nông nghiệp của huyện.

+ Chăn nuôi theo hướng nuôi tập trung nhốt chuồng gắn với trồng cỏ... Thành lập các HTX. Thực hiện giảm mạnh diện tích cây lương thực trên đất dốc, chuyển sang trồng cây ăn quả, trồng rừng và các loại cây trồng khác để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác

- *Đối với XD kết cấu hạ tầng, gắn với xây dựng NTM:* Nhu cầu ĐT của toàn huyện rất lớn, trên cơ sở cân đối nguồn lực quan tâm đầu tư, trong thời gian tới cần huy động tổng thể nguồn lực đầu tư; tập trung rà soát, quan tâm đầu tư theo thứ tự ưu tiên giải quyết các khó khăn tại cơ sở; quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời thực hiện nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong quản lý, khai thác các công trình để phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

- *Đối với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục:* Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; bản văn hóa; cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, Y bác sỹ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng các Trạm Y Tế đạt chuẩn quốc gia.

- *Đối với QPAN:* Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội còn bức xúc, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, giữ vững ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KTXH.

- *Đối với vấn đề giảm nghèo và các vấn đề xã hội:* Thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp hộ nghèo, người nghèo có điều kiện để phát triển để giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Tập trung ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn xã hội và các vấn đề xã hội quan tâm như: Tệ nạn ma túy, tranh chấp đất đai, di dịch cư không theo quy hoạch; truyền và học đạo trái pháp luật...

Kính thưa các đồng chí!

Với trách nhiệm là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy Sông Mã, hiện nay, bản thân tôi cùng với các đ/c Lãnh đạo của huyện đang tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Nếu tôi được cử tri tín nhiệm bầu tôi tham gia đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ là điều kiện rất thuận lợi để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã tin tưởng giao cho.

Bản thân tôi mong muốn được các cử tri đại huyện Sông Mã tin tưởng, ủng hộ và bỏ phiếu cho tôi là đại biểu HĐND tỉnh Sơn La khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, để tôi được tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, tâm huyết của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Sông Mã; để tôi được thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với cử tri và có điều kiện tham gia giải quyết các vấn đề mà đa số cử tri của huyện Sông Mã quan tâm.

Nếu trúng cử bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, luôn quan tâm chăm lo hơn nữa quá trình phát triển KTXH và đời sống của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời bản thân tôi sẽ cố gắng giải quyết thấu đáo những vấn đề thuộc quyền hạn của mình để xứng đáng với niềm tin của cử tri và sự mong đợi của nhân dân.

Cuối cùng xin được trân trọng cảm ơn các cử tri đã chú ý lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN huyện đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này để tôi có dịp được bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình trước cử tri.

Kính chúc các quý vị Đại biểu, các cử tri dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn quý vị Đại biểu cùng toàn thể các cử tri!

**ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026**



**NGUYỄN MẠNH HÙNG - UVBCH ĐẢNG BỘ TỈNH
BÍ THƯ HUYỆN ỦY SÔNG MÃ**